

**รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ 2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา**

องค์ความรู้ที่ 2 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อองค์ความรู้ : โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการบูรณาการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย :

การจัดการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :

เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นการเรื่อง การบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ :

ได้แนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับภารกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้

ลำดับ	กิจกรรม (ตามแผน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรค)
1	ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและขออนุมัติดำเนินโครงการ	มิถุนายน 2567	- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)และเพื่อกำหนดประเด็นความรู้จัดทำแผนการจัดการความรู้ ในเรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการบูรณาการ	
2	ขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการในพื้นที่	สิงหาคม 2567	จัดทำบันทึกงบประมาณและดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่มีประเด็นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการบูรณาการ	

ลำดับ	กิจกรรม (ตามแผน)	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	หมายเหตุ (ปัญหา/อุปสรรค)
3	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สิงหาคม 2567	ดำเนินการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบการบูรณาการ	
4	การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้ :	สิงหาคม 2567	- ดำเนินการเรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุปประเด็น และกลั่นกรองความรู้จากการแลกเปลี่ยนรู้ให้เป็นรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่	
5	การเข้าถึงความรู้ :	สิงหาคม 2567	- เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์เรียบร้อยแล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู้ - เผยแพร่ความรู้โดยแจ้งเวียนไปยังส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย - เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อกลางสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ทาง Website, Facebook, Line	
6	การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :	กันยายน 2567	- นำประเด็นความรู้ที่ได้เผยแพร่ผ่าน Facebook, Line เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุง	
7	การเรียนรู้ :	กันยายน 2567	- การนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน - การฝึกค้นหาหาข้อมูลแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุน	

ส่วนที่ 3 เอกสารประกอบผลการดำเนินงาน รูปภาพการดำเนินกิจกรรมและ/หรือเอกสารแนบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรม





